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รายการวิทยุ Human Talk  
 

รายการวิทยุ Human Talk ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า การแข่งขันกอล์ฟที่เพ่ิงจบไป เรียกว่า The Players 
Championship 2018 ที่สนาม Sawgrass Miami ซึ่งเป็นสนามท่ีสวยมาก มีนักกอล์ฟไทยได้รับเกียรติไปเล่น
ช่ือ กิรเดช อภิบาลรัตน์ร่วมแข่งด้วย อยู่ในอันดับไม่ค่อยดี ทําให้เห็นมาตรฐานกอล์ฟไทย วันน้ี  ผู้หญิงก็ไปแล้ว 
ไปได้ดี ผู้ชายก็กําลังเดินทางไปสู่จุดเหล่าน้ัน บางเร่ืองเราก็ทําสิ่งเหล่าน้ีได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ก็ขอแสดงความยินดีกับ
นักกอล์ฟ ในอนาคต เด็กรุ่นใหม่เห็นรุ่นพ่ีได้เงินมากด้านกีฬาไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟ หรือฟุตบอล ก็เป็นอาชีพที่ดี 
เรื่องคนไม่ใช่แค่ทํางานในองค์กรอย่างเดียว สรุปก็คือโลกมีการเปลี่ยนแปลง แล้วก็เปลี่ยนเร็ว ต้องจัดการกับ
การเปลี่ยนแปลงให้ได้  

 

กิรเดช อภิบาลรัตน ์

ที่มา: http://www.golfdd.com/post/939 

หลักสูตรศาสตร์พระราชาทั้ง 2 หลักสูตร ได้ดําเนินการไปแล้วหลักสูตรหน่ึงประมาณ 9 วัน สําคัญ
ที่สุด สิ่งที่จะต้องติดตามใกล้ชิดก็คือ ในมุมหน่ึงเราก็ต้องไปสู่ 4.0 เพ่ือทําให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญขึ้น
และความเหลื่อมล้ําลดลง ขณะเดียวกันก็ต้องทําด้วยความรอบคอบ ไม่มีความเสี่ยง ถ้าบริหารความเสี่ยงไม่ได้ 
4.0 ก็จะนําไปสู่ความหายนะ ถ้านําเรื่องความย่ังยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9 และคุณธรรม จริยธรรม เรื่อง
ภูมิคุ้มกัน และเร่ืองที่ต้องทําให้ดีคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ไม่ใช่ไปลอกเขามา แล้วก็ทําให้สําเร็จ ในทั้ง 2 
หลักสูตรน้ี ทุกคนที่มาเรียน ซึ่งมาจากรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่ เขาก็กดดันมากเพราะว่า รัฐวิสาหกิจก็ถูกเศรษฐกิจ 



2 

 

การเมือง สังคม กดดันมากให้ต้องปรับตัว ในอดีต รัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรที่ใหญ่ ไม่มีคู่แข่ง ก็ปรับตัวได้ช้า 
เพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรก็ต้องทําให้เร็วขึ้น หลักสูตรเหล่าน้ีเป็นการเรียนเพ่ือแสวงหาโอกาสในการเอาชนะ
อุปสรรค ใครๆ ก็เรียนทฤษฎีอย่างเดียวในห้องได้ พอนําไปจับกับเหตุการณ์จริง การทํางานของบางองค์กรก็ไป
แบ่งเป็นไซโล ต่างคนต่างทํา เวลาที่ลูกน้องมีความคิดดีๆ จะเสนอขึ้นไปที่เจ้านาย เจ้านายก็ติดอยู่กับวิธีการคิด
แบบเดิม หรือ Mindset แบบเดิม มันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะไม่มีใครเป็นเจ้าของ ขณะเดียวกันถ้าเป็นธุรกิจ
เอกชน ถ้าไม่ปรับตัว ก็ต้องจากเวทีไป ทุกวันน้ี อัตราที่ธุรกิจจากไปหรือที่เรียกว่า Disruption มันสูงมาก บาง
บริษัทอยู่ได้ไม่ถึง 5 ปี ไม่ว่าคนจะอายุเท่าไรก็ตาม ถ้าเป็นคนไม่ใฝ่รู้ ไม่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ถ้า
วิเคราะห์ไม่เป็น ก็ย่ิงแย่ เพราะปัจจุบันน้ีมีข้อมูลมากมาย หลักสูตรที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทําอยู่จะเป็น
ประโยชน์ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า จะต้องหามุมและวิธีการที่ทําให้องค์กรไปรอด การที่อาจารย์บอกถ้าวันน้ี
เราวิเคราะห์ไม่เป็น ก็อาจจะแพ้ต้ังแต่ยังไม่แข่งขัน เพราะว่า โลกหมุนเร็วมาก ลักษณะเทคโนโลยีและพลวัตทํา
ให้องค์กรต่างๆต้องปรับตัวมาก ถ้าผู้นํายุค 4.0 มีการน้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ จะมีความมั่นคง อยู่รอด 
และความก้าวหน้าอย่างย่ังยืน 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า ถ้าผู้นําเน้นแต่วัตถุนิยม ความรํ่ารวย ความโลภ ในที่สุด ก็จะเหมือน
นาจิบ ราซัก ร่ํารวยแต่ในที่สุดก็แพ้ คือ ต้องนําสองศาสตร์ไปรวมกัน ปัญหาคือในทางธุรกิจ บางคนก็อาจจะยัง
ไม่เข้าใจศาสตร์พระราชา ในด้านความย่ังยืน ระยะสั้นต้องตอบสนองระยะยาว เรื่องความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม เรื่องภูมิคุ้มกัน ก็ต้องมั่นใจว่า บริหารความเสี่ยงเป็น ถ้าคิดจะทําอะไรก็ต้องมั่นใจว่า จะมีอันตราย
อะไรเกิดขึ้น และสุดท้าย เข้าใจ เข้าถึง แล้วพัฒนาต่อไป ถ้าศาสตร์เหล่าน้ีกระจายไปตามองค์กรต่างๆ ไม่ใช่
เฉพาะองค์กรใหญ่ ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่น Startup วันน้ีใครๆก็บ้าคลั่ง Startup ทุกคนก็ต้องรู้ว่า มีความเสี่ยง 
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ยุคต่อไปก็จะมี 2 ตัวที่ซ่อนกันอยู่ คือ ความเสี่ยง อีกอย่างหน่ึงก็คือ 
วิกฤติ หลักสูตรที่ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทําอยู่ทั้งวิกฤติและความเสี่ยงก็เกิดขึ้น แล้วจะจัดการอย่างไร แทนที่
จะลอกตํารา แต่ควรนําความจริงมาวิเคราะห์ ซึ่งเรียกว่า ทฤษฎี 2R’s คือ Reality และ Relevance เป็น
ประเด็นที่จะต้องจัดการกับมัน เป็นประเด็นหลักให้เราอยู่รอด ในการวิเคราะห์ของ 2 รุ่นที่ผ่านมา ศ.ดร.จีระ 
หงส์ลดารมภ์จึงไปค้นดูใน Harvard ซึ่งต่างประเทศก็ทําหลักสูตรเหล่าน้ีด้วย ต้องน่ังกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันตลอดเวลา อาจารย์ไม่ควรจะบรรยายยาวเกินไป ก็มีโจทย์ให้คิดกัน ก็เลยลองให้เขาไปคิดดูว่า 
วิกฤติหรือความเสี่ยงไม่ได้จบที่น่ันแต่ไปสร้างโอกาสใหม่ๆ เราจะไปทราบได้อย่างไรว่า ธุรกิจใหม่ๆคืออะไร 
ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์จึงใช้คําว่า Emerging Opportunities แปลว่า โอกาสใหม่ๆกําลังจะมา ไม่ว่าจะทํา
อะไร ธุรกิจเดิมที่ทําอยู่มันก็ต้องตายไป แต่ก็ยังมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้น คนก็ต้องปรับตัวให้รองรับสิ่งเหล่าน้ีได้ ต้อง
มีความรวดเร็ว และมีความคล่องตัว (Agility) บางองค์กรต้องเสนอครม.หรือบอร์ด มันไม่ทัน หรือเข้าประชุม
ทุกฝ่าย ปัญหาคือปัจจุบันหลายองค์กรยังเป็นองค์กรแบบเดิมอยู่ คือต้ังองค์กรแบบทหาร มีคนและหัวหน้า
จํานวนมาก และหัวหน้าก็เน้นแต่สั่งการ และก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ โดยไม่ได้
ปรึกษาหารือกับลูกน้อง เวลาศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ทําโครงการ ก็จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการน่ังกันเป็นกลุ่ม แล้ว
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ให้ปะทะกันทางปัญญา แล้วหาความรู้ต่อไป แล้วจะให้คนพิมพ์ประเด็นต่างๆไว้ ถ้าวันน้ียังทําไม่สําเร็จ ก็ไม่
เป็นไรเพราะในที่สุดแล้ว การทํางานยุคต่อไปจะต้องเอาชนะอุปสรรค คือต้องทําสําเร็จ  

 

 
เซอร์ อเล็กซ์เฟอร์กูสนั 

ที่มา: http://s.isanook.com/sp/0/ud/1/7011/7.jpg 
 
เซอร์ อเล็กซ์เฟอร์กูสันเก่งทุกอย่าง มี Teamwork ที่ดี แต่ผลงานเหมือนทีม Spurs เลย ดีหรือไม่ คือ

ไม่ชนะ ก็เหมือนกับธุรกิจ มีที่ปรึกษา มีการวิเคราะห์มากมาย แต่พอไปเจออุปสรรค เช่น วัฒนธรรมองค์กร 
การขาดการสนับสนุนจากเจ้านาย ปัญหาการทํางานร่วมกันระหว่างคนต่าง Generation แล้วไม่ชนะ จะไป
แก้ไขเพ่ืออะไร ทีม Spurs เล่นดีทุกอย่าง พอถึงจุดหน่ึงก็ไม่ชนะ วันน้ีต้องยอมรับว่า ถ้านําฟุตบอลมาเป็น
ตัวอย่าง เซอร์ อเล็กซ์เฟอร์กูสันเป็นผู้นําที่มีผลงาน ก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาถึงยุคเซอร์ อเล็กซ์เฟอร์กูสัน
ก็เป็นยุคของลิเวอร์พูล ลิเวอร์พูลก็โผล่มาบ้างเล็กน้อย แต่ถ้าเอาชนะ Real Madrid ได้ก็เท่ากับเอาชนะ
อุปสรรค ทีม Spurs มีคนเขียนแผนแก่งแต่ว่า นําไปใช้แล้วไม่ประสบความสําเร็จ น่ีคือปัญหาของประเทศไทย 
เห็นได้จากสภาปฏิรูปต่างๆ เขาไม่มีประสบการณ์ในการเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรแต่ละแห่ง แล้วก็ไม่มีผู้นําที่
พร้อมจะเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจึงเน้นวิชาการมาก 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า ตอนน้ีบรรดาผู้บริหารองค์กรไม่ว่าจะเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
เอกชน จะต้องอยู่ในภาวะของการต่ืนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะโลกหมุนเร็ว 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า นอกจากต่ืนรู้แล้วก็ต้องใฝ่รู้ life-long learning เมื่อองค์กรตกลงกัน
แล้ว ก็ต้องสื่อสารให้ชัดเจน ถ้ามีอุปสรรค ต้องข้ามให้พ้น เหมือนการปฏิรูปของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก็
ชะลอไว้ก่อน ถ้าเป็นธุรกิจ ก็พังแล้ว เพราะฉะนั้นโครงสร้างเดิมหรือสิ่งที่เคยทําในอดีต ก็เหมือนไอน์สไตน์ที่
กล่าวไว้ว่า ถ้าอยากจะได้ของใหม่ ก็จะใช้วิธีเดิมไม่ได้ นวัตกรรมก็เหมือนกัน จะทําแบบเดิมได้อย่างไร ก็ต้องทํา
ใหม่ ที่น่าเป็นห่วงคือ ราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ยุคพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชาก็ร่างแผนปฏิรูปมากมาย เหมือนวันน้ีที่นําคนจากสภาพัฒน์มาทํางาน เขาร่างแผนได้แต่ไม่รู้วัฒนธรรม
องค์กรต่างๆ ลองดูทีม Spurs เป็นตัวอย่าง เล่นดีทุกอย่าง แต่พอถึงจุดหน่ึง เขาไม่ชนะ เขามีปัญหาอะไร แต่
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เขาก็เล่นได้ดี ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์เป็นตัวอย่างที่เจ็บปวดมาก ล่าสุดเอฟเอคัพรอบก่อนชิง 8 ครั้ง แพ้
ทั้งหมด 8 ครั้ง ถ้าองค์กรเหล่าน้ันทําธุรกิจก็เจ๊งไปนานแล้ว เวลาที่เราเข้าไปในองค์กรไม่ว่าราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ ควรมีผู้นําที่กล้าตัดสินใจ ถ้ามีอุปสรรคผู้นําเหล่าน้ันต้องลากเราไปให้ได้ เราต้องทําอย่างต่อเน่ือง 
พลเอกประยุทธ์อยู่ต่อก็ดีอย่างตรงท่ีถ้าท่านต้ังใจจะทําก็จะต่อเน่ือง เพราะบางเร่ืองก็ใช้เวลา ต้องชนะเป็น
ช่วงๆ ปฏิรูปตํารวจต้องชนะปีแรก 2 เรื่องใหญ่ปีต่อไปพอมีความมั่นใจในตัวเอง คนยอมรับ ถ้าชนะทุกเรื่องคน
ก็เก็บเข้าลิ้นชักก่อน เพราะกระทบเขาอย่างแรง มีการวิจัยแล้วว่า ถ้าจะทําอะไรเกี่ยวกับปฏิรูป ตัวละครต้อง
ครบ ยังมีหลายฝ่ายเข้ามา คิดดูว่าสภาพัฒน์เป็นคนทําแผนและปฏิบัติด้วย เวลาลงทุนก็ไม่ได้ขัดข้องอะไร สภา
ปฏิรูป 2 อันแรกมีอลงกรณ์อยู่ แล้วก็ขับเคลื่อนสิ่งเหล่าน้ันไปสู่ความสําเร็จ ทั้งสองอันก็ยกเลิกไปแล้ว ต้องดูว่า
อะไรเป็นผลงานท่ีจับต้องได้ เพราะกลับไปองค์กรต่างๆก็มีปัญหา ถ้าท่านอยู่ตรงไหนขององค์กรน้ัน อย่าเขียน
แผน ทําแผน แต่ต้องนําแผนน้ันไปปฏิบัติให้ได้ แล้วจะเกิดความสําเร็จ การปฏิรูปตํารวจบางอันคุณมีชัย ฤชุ
พันธ์ุก็เข้ามา ท่านก็สามารถเร่งรัดได้เพราะเขียนไว้ในแผน กฎหมายรัฐธรรมนูญ ในการปฏิรูปตํารวจ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชาคิดว่า น่าจะมีช่องทางไปสู่ความสําเร็จได้ 

ในเร่ืองของทรัมป์กับอิหร่าน ติดตามมาต้ังแต่สมัยเขาเซ็นเรื่องอิหร่านต้ังแต่ปี 2558 ซึ่งเซ็นกับยุโรป
ด้วย มีเยอรมนี ฝรั่งเศส มีการเซ็นกับจีนและรัสเซียด้วย สาเหตุคือทรัมป์ไม่ชอบโอบามา ถ้าอิหร่านคิดที่จะทํา
นิวเคลียร์เพ่ือสงคราม เขาต้องหยุดเสียก่อนเพียงช่วงเดียว แต่ก็มีหน่วยงานของประชาชาติ IAEA ไปตรวจสอบ
แล้วห้ามทํา แล้วต่อไปน้ีจะเปิดโอกาสให้ค้าขายกัน เช่น มีการขายรถ เครื่องบินโบอ้ิง ไปให้อิหร่าน อิหร่านก็มี
การพัฒนาประเทศมากขึ้น การเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ มีการขายนํ้ามันมากขึ้น ทําให้ราคานํ้ามันขึ้น แต่ก่อนไม่
มีใครเคยคิดว่านํ้ามันจะเกิน 50 ด้วยซ้ําไป เป็นร้อยย่ิงเป็นไปไม่ได้แต่ตอนน้ีขึ้นไปเป็น 70 ก็ไม่เข้าใจว่า ทรัมป์
คิดอะไรอยู่ การที่อิหร่านยอมรับว่าจะไม่ทํานิวเคลียร์ก็ทําให้ความสัมพันธ์ในตะวันออกกลางดีขึ้น แต่ทรัมป์ก็
ไม่ควรไปเลิกโดยไม่รู้ว่า ทางออกคืออะไร ถ้าเขาไปบ้าคลั่งเร่ืองสงครามนิวเคลียร์ สามารถทําอาวุธนิวเคลียร์ได้ 
อะไรจะเกิดขึ้นกับอิสราเอลและโลก ก็หมายความว่า มีการสู้รบกัน เมื่อคนขึ้นมาเป็นผู้นําอเมริกาแล้วก็
ตัดสินใจด้วยตนเองคนเดียว พูดอะไรก็เป็นกฎหมาย ในต่างประเทศที่เป็นระบบรัฐสภา สภาก็ยังระงับได้ ถ้าได้
ผู้นําที่บ้าคลั่งขึ้นมาก็มีปัญหา ขณะที่ประเทศอย่างฝร่ังเศสหรืออังกฤษหรือเยอรมนีก็ไปขอร้องเขาไม่ให้ทํา 
ทรัมป์ทําเพราะเกลียดโอบามา เขาอยากให้ฐานเสียงของเขามีความสุข ทุกๆเดือนระหว่างที่ทรัมป์ทํางานอยู่ 
เขาก็ออกไปหาเสียงคนที่รักเขา คนที่บ้าคลั่งเขาชอบมีมาก แต่อยู่ในรัฐที่บ้าคลั่ง America First ส่วนคนที่มี
ความรู้แถวนิวยอร์ก แคลิฟอร์เนีย ซีแอตเต้ิล ทรัมป์ก็อยู่ไม่ได้ 

คุณวิชัย วรธานีวงศ์ กล่าวว่า เป็นกรรมของโลกใบน้ีที่ต้องเจอผู้นําขยันทําลาย อเมริกาวันน้ีศักด์ิศรี
ตกตํ่ามาก กว่าจะไปลากอิหร่านมาเซ็นได้มันก็ไม่ง่ายเลย ตอนน้ีก็พยายามไปแสดงศักยภาพว่าเอาเกาหลีเหนือ
อยู่ ผู้นําที่นําไปสู่วิกฤตและความหายนะ โลกจะต้องจดจําและทําอะไรสักอย่าง กรณีที่ไปเปิดฉากและฉีด
สัญญาตัวน้ีเข้า เขาก็กําลังจะกลับข่าวที่เขาจะโดนสอบ เป็นเรื่องที่น่าติดตามอย่างย่ิง  

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ กล่าวว่า เขาเล่นกับสื่อ เพราะถูกกดดันเรื่องถูกตรวจสอบ เขาถูกตรวจสอบ
มาก ประธานาธิบดีเป็นอาชีพที่ถ้าทําดี จะสร้างประโยชน์ต่อโลกภายนอกมาก แต่ทรัมป์ทําทุกอย่างเพ่ือตัวเอง 
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แปลกใจที่ยังมีคนแบบน้ีในอเมริกา บทเรียนคือเมื่อเรามีผู้นําที่ไม่ดี จะจัดการมันอย่างไร และน่ีก็เป็นตัวอย่าง
ของการเมืองที่น่ากลัว เพราะในเมืองไทยก็มี 2 แนวความคิด คือแนวความคิดของชนบทและของเมือง ศ.ดร.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์ก็เรียกว่า สองนครา อเมริกาก็เหมือนกันก็เป็นสังคม 2 สังคม คือสังคมท่ีมีความรู้กับ
สังคมท่ีบ้าคลั่งอเมริกาขวาจัด ผิวขาวไม่ชอบผิวดําผิวเหลือง ไม่ชอบผู้อพยพ แต่ลืมว่า อเมริกาเป็นประเทศที่มี
แต่คนอพยพเข้าไป ทรัมป์ก็เป็นตัวอย่างที่มีพ่อแม่อพยพมาจากยุโรป และตัวเขาก็ได้ดีแต่ตอนน้ีก็แอนต้ี แล้วก็
ไปมองพ่อแม่ที่มีความรู้น้อย แต่ลูกเขามีความรู้ ประหลาดใจมากเรื่องอิหร่าน มันมีการเซ็นอย่างน้อยก็มีอียู
ด้วย แล้วปูตินกับสีจิ้นผิงก็เซ็น ความจริงเวลาเราทํางาน อะไรที่ตกลงกันแล้ว ก็ต้องยอมรับ ถ้ามีการเปล่ียน
กรรมการ กรรมการชุดน้ันก็ต้องรับผิดชอบสัญญาที่เซ็นไปแล้ว ไม่ใช่ไปยกเลิกมันทุกอัน เมื่อยกเลิกทุกอย่างก็
ลําบาก คราวน้ีก็มีผลกระทบต่อคิมจองอึนเหมือนกัน เพราะกําลังจะไปเจอกัน เมื่อตกลงกันแล้ววันหน่ึง
ถ้าทรัมป์ไม่ชอบใจคิมจองอึนขึ้นมา แล้วยกเลิกขึ้นมาก็มีปัญหา อะไรที่เคยทําในอดีตที่ตกลงกันแล้วและถูกต้อง
ตามกฎหมาย จะไปรื้อฟ้ืนมันไม่ได้แต่ควรทําของใหม่ให้มันเกิดขึ้น เรื่องน้ีเป็นปรากฏการณ์ที่น่ากลัวและเป็น
ความเสี่ยงต่อโลก 

 
 


